



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ ๓๘๓ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน / ย่อ/กต/ผอ. / ผอ.ทตจ/ผอ.ทตจ

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จึงขอเสนอรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิตยา จันทร์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ย่อ/กต/ผอ.ทตจ/ผอ.ทตจ

(นายธนาบุตร โคตรบรรเทา)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

สก. มอ. (ยอ/กต/ผอ.ทตจ/ผอ.ทตจ)

18 มิ.ย. 2562

(นางสาวเรณู พร้อมพริ้ง)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

18 มิ.ย. 2562

ชอบ

ว่าที่ร้อยเอก

(วัฑฒิน ทรวงยศวัฒนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

บันทึกรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง  
เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เวลา ๐๙.๐๐ น.

\*\*\*\*\*

-ก่อนเริ่มการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ และโรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาลสาธิตฯ จำนวน ๖๐ ทุน โดยทุนการศึกษาจากกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เรื่องที่ ๑ เมื่อสักครู่นี้เป็นการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการมอบให้จำนวน ๖๐ ทุน เป็นเงินจากกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน

เรื่องที่ ๒ สืบเนื่องจากท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ถึงแก่อสัญกรรม รัฐบาลจึงประกาศให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา ๒๑ วัน เพื่อเป็นการแสดงออกด้วยความไว้อาลัยจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ได้สวมชุดดำไว้ทุกข์ ยกเว้นวันที่ ๓ มิถุนายน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินี

เรื่องที่ ๓ เรื่องเลือกตั้งประธานชุมชนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยบางเขตก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อความโปร่งใส เช่นพื้นที่ชุมชนบ้านไผ่เก่า บ้านไผ่พัฒนา ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ เพราะรายชื่อทับซ้อนกัน เพราะฉะนั้นผมจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ อีกชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนศรีหมอนพัฒนา ชุมชนนี้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ สืบเนื่องว่ารายชื่อประชาชนในพื้นที่ของชุมชน เจนจบทิศไปทับซ้อนกัน เรื่องนี้มีชาวบ้านมาร้องเรียนเยอะ ต้องอธิบายให้ทุกท่านฟังว่าตอนแรกมีการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ ผมอยู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นผมไม่มีข้อมูลในมือ ผมก็ต้องบอกไปว่าประกาศรายชื่อไปแล้วไม่มีการ ทักท้วงก็ต้องใช้บัญชีรายชื่อนั้นไปก่อน หลังจากที่ผมกลับมาผมก็ได้มาสอบสวนหาข้อเท็จจริง ก็ปรากฏว่าได้ สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าบัญชีรายชื่อนี้ทำขึ้นมามันมีขั้นตอนอย่างไร ได้ความว่าบัญชีรายชื่อนี้ กองสวัสดิการสังคม ไปแจ้งให้สำนักทะเบียนฯ พิมพ์ออกมา และบัญชีรายชื่อนี้ก็ส่งไปให้ประธานชุมชนเป็นคนตรวจสอบรายชื่อ ลูกบ้านตนเองแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ให้รับรองมา ด้วยความที่เจ้าหน้าที่ต้องเชื่อประธานชุมชนรับรองมาเรื่องนี้ก็ ปล่อยไป พอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่รับรองมา ทีนี้สิ่งที่รับรองมากลายเป็นว่าชาวบ้านเห็นได้ชัดว่าบางคนอยู่ ชุมชนเจนจบทิศ แต่รายชื่อไปโผล่ที่ชุมชนศรีหมอนพัฒนา ประธานชุมชนก็ไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องว่าต้องแก้ไขให้ ลูกบ้านผมมันก็เกิดปัญหาตามมา ถ้าเป็นแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าชุมชนไหนก็ตาม ผมจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ถ้า ผมอยู่เป็นนายกฯ แบบนี้ผมจะไม่ทำให้เกิดปัญหา ไม่ต้องมาตำหนิตามทีหลังว่าเป็นเพราะปลัดฯทำไม่ถูกต้องมา ตั้งแต่ที่แรก ต้องจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ผมทำเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการเลือกประธานชุมชน ก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ในชุมชนเฉพาะที่มีปัญหา

เรื่องที่ ๔ ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบ คือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นปัญหาร่องเรียนไม่จบไม่สิ้น ตอนนีทางเทศบาลฯ ได้จ้างผู้รับเหมามา revise ปรับปรุงแก้ไขแบบใหม่ ตอนแรกว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสำรวจออกแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔ ล้านบาท ที่นี้เทศบาลฯ ก็เลยได้ไปสอบถามกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาดำเนินการให้ตอนนี้กำลังเดินสำรวจพื้นที่ ด้วยงบประมาณ จำนวน ๒ ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จเดือนหน้า พอเสร็จเดือนหน้าก็ต้องส่งเรื่องทั้งหมดนี้ไปขออนุมัติกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กว่า สผ. จะพิจารณาเสร็จก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหกเดือน แล้วกว่าเรื่องตีกลับมา เทศบาลฯ ก็ต้องมาประกาศ TOR คือรับฟังความคิดเห็นเกือบเดือน ถ้ามีการแก้ไขก็ต้องใช้เวลาออกไปอีกหนึ่งเดือน ถ้าหากไม่มีก็ต้องประกาศซ้ำอีกประมาณสองเดือนถ้ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นก็ต้องใช้เวลาออกไปอีกประมาณ ๔-๕ เดือน สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลาตั้งแต่ revise แบบ จนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ใช้เวลาประมาณ ๓ ปี

เรื่องที่ ๕ เรื่องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลฯ ก็มีงบประมาณในการอุดหนุนหน่วยงานอื่น หน่วยงานของรัฐ เทศบาลฯ ก็ให้การสนับสนุนในหลายๆ ด้านที่สามารถดำเนินการได้ ตามอำนาจหน้าที่ หลายๆ แห่งที่ขอความอนุเคราะห์มาเราก็ไปดำเนินการให้

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

### ประธานฯ

๒.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-สำหรับรายละเอียด ขอมอบฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ขอเชิญครับ

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ

-ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือชักซ้อมออกมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และพัฒนาพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีจังหวัด จึงกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

### ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ลำดับที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการแนวทางการพัฒนา และ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่ ๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น

ลำดับที่ ๔ เทศบาลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ลำดับที่ ๕ ให้ดำเนินการตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

#### ประธานฯ

#### ๓.๑ ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อเสนอประเด็นปัญหา

ความต้องการ รับทราบปัญหา รับทราบ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

-เรียนที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในวันนี้ เป็นการ ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมืองดำเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการแนวทางการพัฒนา และประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการ สำหรับรายละเอียดขอบข่าย เลขาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป ขอเชิญครับ

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเลขาธิการ

-เรียนประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่ อาเซียน” ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ใช้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ซึ่ง โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน มาเป็นแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีทั้งหมด ๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ ๑. ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้า ตามความต้องการของตลาด

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ตามความส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและแรงงาน ต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปึกศ สาธารณูปการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได้ของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

-สำหรับการพิจารณาโครงการของชุมชนต่างๆ ขอให้ที่ประชุมได้ดูเอกสารประกอบการพิจารณาไปด้วย ในส่วนโครงการที่กองวิชาการและแผนงาน ได้ประสานงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้ง ๓๙ ชุมชน ที่เราแจกให้ทุกท่านที่มีอยู่ในมืออยู่แล้วว่าปัญหาความต้องการของท่านซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมา ก็จะเป็นของส่วนสวัสดิการต่างๆ ก็อยากให้คณะกรรมการทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ รวมทั้งท่านคณะกรรมการชุมชน ไม่ว่าจะเพิ่มเติมหรือเป็นชุดใหม่ และทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ อยากให้ท่านทบทวนโครงการที่กองวิชาการและแผนงานได้แจกให้ท่าน ถ้าโครงการในนี้มันยังไม่เพียงพออยากเพิ่มเติมโครงการไหนก็สามารถเพิ่มเติมได้ ก็อยากให้ท่านเสนอแนะเข้ามาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และจะนำไปสู่การประชุมจัดทำร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งต้องนำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการในปี ๒๕๖๓ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเดือนกรกฎาคม และเสนอต่อสภาเทศบาลภายใน ๑๕ สิงหาคม เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

สรุปโครงการตามแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)  
 เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ชื่อชุมชน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ชุมชน ประปาบ้านไผ่	๑.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยประปา ๑/๑	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยประปา ๑/๑ ทั้งสองข้าง ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยประปา ๑/๒	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยประปา ๑/๒ ทั้งสองข้าง ความยาวประมาณ ๘๐ เมตร	กองช่าง
	๓.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยประปา ๑/๓	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยประปา ๑/๓ ทั้งสองข้าง ความยาวประมาณ ๙๐-๑๐๐ เมตร	กองช่าง
	๔.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยประปา ๑/๕	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยประปา ๑/๕ ทั้งสองข้าง ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	กองช่าง
	๕.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ด้านทิศใต้ ซอยประปา ๑	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำด้านทิศใต้ ซอย ประปา ๑ ตั้งแต่ส่วนแยก ๑/๗ ไปทางทิศ ตะวันออก ความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร	กองช่าง
	๖.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำด้าน ทิศใต้ ซอยประปา ๓	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำด้านทิศใต้ ซอย ประปา ๓ สุดซอยทั้งสองข้าง ความยาว ประมาณ ๑๒๐ เมตร	กองช่าง
	๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๓ ทั้งสองข้าง	-ปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๓ ทั้งสองข้าง	กองช่าง
	๘.โครงการปรับปรุงสภาพ ซอยประปา ๓/๑ (ซอยกาหลง)	-ปรับปรุงสภาพ ซอยประปา ๓/๑ (ซอย กาหลง) ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่ง ซอยดังกล่าวเป็นรูปตัว U	กองช่าง
๒.ชุมชน อยู่เย็นเป็นสุข	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เจนจบทิศ ๑๓ (ท้ายซอย)	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเจนจบทิศ ๑๓ (ท้ายซอย) หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕ เมตร	กองช่าง
	๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อม ร่องระบายน้ำซอยเจนจบทิศ ๑๓	-ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมร่องระบายน้ำ ซอยเจนจบทิศ ๑๓ โดยปูแอสฟัลติกท์ทับ หน้าค.ส.ล.หน้า๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร (ความยาวให้กองช่างไปสำรวจพื้นที่ จริง)	กองช่าง
๓.ชุมชน ตลาด ๑,๒,๓	๑.โครงการปรับระดับถนนให้สูงขึ้นช่วง ถนนราษฎร์ธุรกิจถึงแยกตลาด ๓	ปรับระดับถนนให้สูงขึ้นช่วงถนนราษฎร์ ธุรกิจถึงแยกตลาด ๓	กองช่าง
๔. ชุมชน ส่วนราชการ	-ไม่มีโครงการ		

ชื่อชุมชน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
๕. ชุมชน แก้วธานี	๑.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย แก้วธานี ๒	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยแก้วธานี ๒ ช่วงท้ายซอย ความยาวประมาณ ๓๐ เมตร	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท้ายซอยแก้วธานี ๒	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำท้ายซอยแก้วธานี ๒ หน้าบ้าน ด.ต.ณรงค์ ทองสุวรรณ ๑ ช่วง	กองช่าง
๖. ชุมชน อุดรนคร	๑.หอกระจายข่าวพร้อมเครื่องขยาย เสียง	-หอกระจายข่าวพร้อมเครื่องขยายเสียง (เคยเขียนคำร้องมาแล้ว)	กอง สวัสดิการฯ
	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเสาหน้าศาลาชุมชนอุดรนคร	-ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาหน้า ศาลาชุมชนอุดรนคร เสาไฟฟ้า ๑ ต้น	กองช่าง
	๓.ปิดฝาท่อระบายน้ำหน้าศาลาชุมชน อุดรนคร	-ปิดฝาท่อระบายน้ำหน้าศาลาชุมชน อุดรนคร	กองช่าง
	๔.โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขต ชุมชนอุดรนคร	-ขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตชุมชน อุดรนคร	กองช่าง
๗.ชุมชน หนองลุมพุก	๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหลัก	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหลัก จาก สามแยกทอง ไปถึงกลางชุมชน (ซอย๔) ซ้าย-ขวา ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ถนนรอง) ซอย ๙	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ถนนรอง) ซอย ๙ ตลอดทั้งซอย ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ซ้าย-ขวา (ความยาวให้เทศบาลฯ ไปสำรวจ)	กองช่าง
๘.ชุมชน ศรีหมอน พัฒนา	๑.ฝาปิดท่อระบายน้ำ ซอยศรีหมอน ๒ จุด ชำรุด	-ฝาปิดท่อระบายน้ำ ซอยศรีหมอน ๒ จุด ชำรุด	กองช่าง
	๒.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร ชุมชนศรีหมอนพัฒนา	-ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารชุมชนศรี หมอนพัฒนา ขนาด ๓๐-๔๐ แอมแปร์ เพื่อ ใช้ในชุมชนศรีหมอน	กองช่าง
๙.ชุมชน เจนจบทิศ	-ไม่มีโครงการ		
๑๐.ชุมชน ยิ่งยง	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ยิ่งยง ๔/๑	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ยิ่งยง ๔/๑	กองช่าง
	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ยิ่งยง ซอย ๑๖	-ขยายเขตไฟฟ้า ยิ่งยง ซอย ๑๖	กองช่าง
๑๑.ชุมชน จัดสรร	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนหลังโรงเรียนบ้านไผ่ ประถมศึกษา(ขก.๑๐)	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหลังโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา (ขก.๑๐) กับริ้นลาบหมูเอสัน ถึง ชมรมนัก วิทยุสมัครเล่น อำเภอบ้านไผ่ ความยาว ประมาณ ๓๐ เมตร	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนทองประเสริฐ ซอย ๘	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนทองประเสริฐ ซอย ๘ ตัดกับถนนเข้า วัดหลวงบุนิล ความยาวประมาณ ๔๐ เมตร	กองช่าง

ชื่อชุมชน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
	๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังบ้าน ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ขาวงาม	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังบ้าน ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ขาวงาม ทะลุไปด้านทิศตะวันออก ตัดกับถนนทองประเสริฐ	กองช่าง
	๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทองประเสริฐ ซอย ๑	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทองประเสริฐ ซอย ๑ ถึง ซอย ๓	กองช่าง
	๕.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทองประเสริฐ ซอย ๒	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทองประเสริฐ ซอย ๒	กองช่าง
	๕.โครงการก่อสร้างถนนบางส่วน ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแยก ซอย ๒ ถึง โຕ้ะสนุกเกอร์	-ก่อสร้างถนนบางส่วน ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแยก ซอย ๒ ถึง โຕ้ะสนุกเกอร์	กองช่าง
๑๒.ชุมชน คลอง ชลประทาน	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปฏิพงศ์๓ (ซอยศูนย์เรียนรู้ชุมชน)	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปฏิพงศ์๓ (ซอยศูนย์เรียนรู้ชุมชน)	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยวัดป่าชัยวารินทร์ ฝั่งทิศตะวันออกจากหน้าซอยถึงหน้าวัด	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยวัดป่าชัยวารินทร์ ฝั่งทิศตะวันออกจากหน้าซอยถึงหน้าวัด	กองช่าง
	๓.ไฟส่องสว่าง(โคมไฟ) ซอยปฏิพงศ์๓ (ซอยศูนย์เรียนรู้ชุมชน)	-ไฟส่องสว่าง(โคมไฟ) ซอยปฏิพงศ์๓ (ซอยศูนย์เรียนรู้ชุมชน)	กองช่าง
	๔.โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำหน้าร้านซ่อมรถ สุกการช่าง	-เปลี่ยนท่อระบายน้ำหน้าร้านซ่อมรถ สุกการช่าง ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะน้ำระบายไม่ทัน (เคยเขียนคำร้องมากองช่างแล้ว)	กองช่าง
๑๓.ชุมชน ห้วยทราย	๑.ป้ายชื่อศาลาประชาคมชุมชนห้วยทราย	-ป้ายชื่อศาลาประชาคมชุมชนห้วยทราย จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง
	๒.เสาธงชาติหน้าศาลาประชาคมชุมชนห้วยทราย	-เสาธงชาติหน้าศาลาประชาคมชุมชนห้วยทราย จำนวน ๑ ต้น	กองช่าง
	๓.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมร่องระบายน้ำ ซอยชลประทาน	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมร่องระบายน้ำ ซอยชลประทาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร	กองช่าง
	๔.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองชลประทาน ช่วง กม.๑๕	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองชลประทาน ช่วง กม.๑๕ ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	กองช่าง
๑๔.ชุมชน พระธรรมสาร	๑.โครงการซ่อมถนนในซอยพระธรรมสาร	-ซ่อมถนนในซอยพระธรรมสาร	กองช่าง
๑๕.ชุมชน บ.ข.ส.	๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจร เริ่มจากร้านน้ำแข็งเทียนแสงถึงสี่แยกองค์การโทรศัพท์	-ปรับปรุงผิวจราจร เริ่มจากร้านน้ำแข็งเทียนแสง ถึงสี่แยกองค์การโทรศัพท์	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนประพัทธ์พัฒนา ถึงซอยสุขาภิบาล๑	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนประพัทธ์พัฒนา ถึงซอยสุขาภิบาล๑ (ถนนยังเป็นลูกรัง)	กองช่าง
	๓.ติดตั้งกล้อง CCTV ตามทางแยกต่างๆ ในชุมชน	-ติดตั้งกล้อง CCTV ตามทางแยกต่างๆ ในชุมชน	สำนักปลัดฯ



ชื่อชุมชน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๖.ชุมชน ศาลเจ้า	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้า	-ขยายเขตไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกันระหว่าง ชุมชนศาลเจ้าชุมชนโนนสว่าง (หลังโรงเรียน กรรณาศึกษา)	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ศาล เจ้า ซอย ๒	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ศาลเจ้า ซอย ๒ (เคย เขียนคำร้องมาแล้วหลายครั้ง)	กองช่าง
	๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ศาลเจ้า	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศาลเจ้า แทน ร่องระบายน้ำ เริ่มจากสถานธรรมชุมชน ศาลเจ้า-ถึงสมประสงค์ ซอย ๑	กองช่าง
๑๗.ชุมชน ศาลเจ้า๒	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน ชุมชนศาลเจ้า ๒	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนชุมชนศาลเจ้า ๒ สุดซอย ความยาวประมาณ ๕๐ เมตร	กองช่าง (เพิ่มเติม)
๑๘.ชุมชน โนนสว่าง	๑.โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ๔	-ขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ๔	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโนนสว่าง	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนโนนสว่าง ตั้งแต่ สะพาน ถึงโกดังเก็บของ ประธานสภาฯ ปัญหา บัวแสง	กองช่าง
๑๙.ชุมชน สมหวังสังวาลย์	-ไม่มีโครงการ		
๒๐.ชุมชน สมหวัง สังวาลย์๒	-ไม่มีโครงการ		
๒๑.ชุมชน สมประสงค์ พัฒนา	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอย ๓	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๓ แยกซ้ายมือ	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ๒	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ๒	กองช่าง
	๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ๖	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ๖	กองช่าง
	๔.โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำระหว่าง ซอย๕ ถึงร้านลาบเปิด	-ขุดลอกท่อระบายน้ำระหว่าง ซอย๕ ถึง ร้านลาบเปิด	กองช่าง
	๕.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ๕	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ๕	กองช่าง
๒๒. ชุมชน หลักสิบสี่	-ไม่มีโครงการ		
๒๓. ชุมชน ประเสริฐแก้ว	-ไม่มีโครงการ		
๒๔.ชุมชน โนนสะอาด	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยชาโพธิ์พัฒนา ช่วงที่ ๒	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชาโพธิ์พัฒนา ช่วงที่๒	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพงษ์ประชาพัฒนา	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพงษ์ประชา พัฒนา	กองช่าง

ชื่อชุมชน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
	๓.โครงการขยายเขตประปา ชอยสองพี่น้อง	-ขยายเขตประปา ชอยสองพี่น้อง	กองช่าง
๒๕.ชุมชน หนองแคน	-ไม่มีโครงการ		
๒๖.ชุมชน หมู่ ๑ พัฒนา	๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามชอยให้ทั่วถึง	กองช่าง
	๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	-ขยายเขตไฟฟ้า	กองช่าง
๒๗.ชุมชน สุมนามัย	๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคุ้มโรงสูบ ทั้งสองข้าง	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนคุ้มโรงสูบ ทั้งสองข้าง ความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร จากปากชอยเข้าไปชุมชนหรรษา	กองช่าง
	๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนใน เขตชุมชนหรรษา(ชุมชนขยายใหม่)	-ปรับปรุงผิวจราจรถนนในเขตชุมชนหรรษา (ชุมชนขยายใหม่) ความยาวประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร	กองช่าง
๒๘.ชุมชน ขนมจีน ๒๐๐๐	-ไม่มีโครงการ		
๒๙.ชุมชน บ้านไผ่เก่า	-ไม่มีโครงการ		
๒๙.ชุมชน บ้านไผ่เก่า	-ไม่มีโครงการ		
๓๐. ชุมชน บ้านไผ่พัฒนา	-ไม่มีโครงการ		
๓๑.ชุมชน มิตรภาพ ชอย ๔ พัฒนา	๑.โครงการก่อสร้างเทพื้น ค.ส.ล. ลานอเนกประสงค์	-ก่อสร้างเทพื้น ค.ส.ล. ลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าบ้าน นางดวงจันทร์ เกทอง นายชิน อุดมรักษ์ และนางน้อย บาลี ประมาณ ๓๐๐ ตร.ม.	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายไหล่ทางถนนทั้ง ๒ ด้าน	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายไหล่ทางถนนทั้ง ๒ ด้าน จากบ้านนางสาวนัยนา โพธิ์อุดม ถึงบ้านนางวิเชียร โพธิ์อุดม ความยาว ประมาณ ๕๐ เมตร ความกว้างของ ไหล่ถนนประมาณข้างละ ๑ เมตร	กองช่าง
	๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ ชอยสุมนามัยพัฒนา	-วางท่อระบายน้ำ ชอยสุมนามัยพัฒนา จาก บ้านนายบุญชู ปักเส บ้านนางสายัณห์ ปิ่นธนา ถึงบ้านนางอนามัย จงดี ความยาว ประมาณ ๑๐๐ เมตร (ลงลำห้วยจิก)	กองช่าง
	๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ ชอยมิตรภาพชอย ๔	-วางท่อระบายน้ำ ชอยมิตรภาพชอย ๔ จาก บ้านนางสาวนิรันนัท ผิวชม ผ่านบ้านนาง บุบผา ผิวชม ไปถึงบ้านนายวิเชียร โพธิ์อุดม ความยาวประมาณ ๖๐ เมตร (ลงลำห้วย จิก)	กองช่าง

ชื่อชุมชน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
	๕.โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย มิตรภาพ ๔	-วางท่อระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ ๔ จาก บ้านนางสาวน้อยนา โพธิ์อุดม ถึงบ้านนางสาว ประจามา จันทัก ความยาวประมาณ ๔๐ เมตร (ลงลำห้วยจิก)	กองช่าง
	๖.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจาก ของเดิม	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากของเดิม จาก บ้านนายประสิทธิ์ เตียวตระกูล ถึงบ้าน นางน้อย ฮักจัน ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร	กองช่าง
	๗.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอยย่อย	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอยย่อย จาก บ้านนายประสิทธิ์ เตียวตระกูล ถึงบ้าน นายวิเชียร โพธิ์อุดม ยาวประมาณ ๔๐ เมตร	กองช่าง
๓๒.ชุมชน บ้านข้าพัฒนา	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ร่องระบายน้ำ ชุมชนบ้านข้าพัฒนา	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมร่องระบายน้ำ ชุมชนบ้านข้าพัฒนา ยาวประมาณ ๔๖๘ เมตร	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนบ้านแก้ง ซอย ๔	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบ้านแก้ง ซอย ๔ ยาวประมาณ ๗๐ เมตร	กองช่าง
๓๓. ชุมชน ศรีบุญเรือง	๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยศรีบุญเรืองตะวันตก	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยศรีบุญเรืองตะวันตก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยสงค์-บัวลีแวง	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสงค์-บัวลีแวง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ประมาณ ๒๐๐ เมตร	กองช่าง
	๓.โครงการเสี่ยงตามสายในชุมชน	-เสี่ยงตามสายในชุมชน	กองสวัสดิการฯ
๓๔.ชุมชน โพธิ์สุวรรณค์	๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนโพธิ์กลาง ซอย ๘	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโพธิ์กลาง ซอย ๘	กองช่าง
๓๕.ชุมชน กกแดง	๑.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ รอย เชื่อมท่อระหว่างถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่- ชนบท) กับ ซอย๑ (ทางเข้าสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒)	-ปรับปรุงทางระบายน้ำ รอยเชื่อมต่อ ระหว่างถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-ชนบท) กับ ซอย๑ (ทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา เขต ๒)	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ถนน หน้าศาลาประชาคมชุมชนกกแดง	-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ถนนหน้าศาลา ประชาคมชุมชนกกแดง ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	กองช่าง
	๓.โครงการปรับปรุงระบบประปา ตรงบ้านพ่อทอง มณีมาตร	-ปรับปรุงระบบประปา ตรงบ้านพ่อทอง มณีมาตร เนื่องจากเดิมต่อท่อข้ามลำห้วยจิก เป็นการต่อใช้ชั่วคราวของชาวบ้านแถวนั้น ขอเคลื่อนย้ายไปที่ทางเลี้ยงเมืองหน้าวัด ประทุมทอง	กองช่าง

ชื่อชุมชน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
๓๖. ชุมชนแสงทองประชาสรรค์	๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอินทกนก	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนอินทกนก	กองช่าง
๓๗. ชุมชนโนนสวรรค์	-ไม่มีโครงการ		
๓๘. ชุมชนหมู่สี่พัฒนา	๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย ๑๓/๑	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ๑๓/๑ ทั้งสองข้าง ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	กองช่าง
	๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอย๑๗	-ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย๑๗ ความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร	กองช่าง
	๓.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอย ๑๙	-ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย ๑๙ ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	กองช่าง
	๔.โครงการถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๑๐	-ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๑๐ แยกข้างยงสง่า ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร	กองช่าง
๓๙. ชุมชนปอบิต	๑.โครงการปรับปรุงถนนบ้านเก็งซอย ๑๔ ชุมชนปอบิต	-ปรับปรุงถนนบ้านเก็ง ซอย ๑๔ ชุมชนปอบิต	กองช่าง
<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๑ โครงการ</b>			

**ประธานฯ** สำหรับฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอรายละเอียดครบแล้ว ต่อไปจะเป็นการเสนอแนะเสนอปัญหาความต้องการ เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ขอเรียนเชิญครับ

-สังเกตว่ามีบางชุมชนไม่มีโครงการเลย ชุมชนไหนที่ยังไม่มีโครงการหากท่านพบปัญหาของชุมชนของท่าน ให้เสนอเข้ามาเพิ่มเติมได้ เพื่อเทศบาลฯ จะได้แจ้งให้กอง/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเอาเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

-ในลำดับต่อไป ผมขออนุญาตไปพบเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งวันนี้ได้เข้ามาตรวจสอบเทศบาลฯ ซึ่งตอนนี้รอพบปลัดฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อ จึงขอมอบให้ท่านปัญหา บัวแสง ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป

-ประธานฯ (นายปัญญา บัวแสง) ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครับ ก็ขอให้ที่ประชุม ได้เสนอข้อแนะ แนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป มีท่านใดจะเสนอเรียนเชิญครับ

-นายจรินทร์ เกียรติชัยพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วันนี้จะเสนอโครงการเนื่องจากตอนนี้เทศบาลฯ เรามีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำ มีปัญหาทั้งหมดถนน ๗ เส้น คือ (๑) ถนนเจนจบทิศ (๒) ถนนมนตรี (๓) ถนนสุขาภิบาล ซอย ๙ (๔) ถนนสุขาภิบาล ซอย ๑๐ (๕) ถนนเจ้าเงาะ (๖) ถนนหน้าวัดจันทร์ประสิทธิ์ และ(๗) ถนนหน้าอำเภอ ๗ เส้นนี้ เทศบาลฯ ควรจะขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันตันขึ้น เวลาฝนตกทำให้น้ำท่วม และอีกอย่างหนึ่งปัญหาคือ ปากประตูทางระบายน้ำลงท่อ โดยตอนนี้ถนนทั้ง ๗ เส้น โดนปิดกั้นจากประชาชน และส่วนที่เหลือก็อุดตัน ท่านลองสังเกตดูว่าจะเหลือทางเท่าประมาณ ๑ นิ้ว ทำให้น้ำไม่ระบาย อยากให้เทศบาลฯ ทำปากท่อระบายน้ำฝนลงไปในท่อทุกจุดของถนน ทั้ง ๗ เส้นนี้ เพื่อระบายน้ำและป้องกันการน้ำท่วม และอีกอย่างหนึ่งคือสะพานขาวเป็นสะพานข้ามห้วยจิกเข้าไปในโครงการ กับทางข้ามห้วยทราย ๒ จุดนี้ ก็ขอฝากโครงการให้ผู้บริหารบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

-ประธานฯ (นายปัญญา บัวแสง) ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการการช่าง ดำเนินการด้วย

-นายบุญเหลือ เรื่องสื่อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ท่านประธานที่เคารพครับ พี่น้องครับ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่านคงจะทราบดีว่าการทำหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งเป็นผู้แทนเทศบาล ผมทำมาตั้งแต่ผมเป็นประธานชุมชน โครงการต่างๆ ที่เสนอไปนั้นอยู่ที่ผู้บริหารในการที่จะทำหรือไม่ทำ ยกตัวอย่างเช่นคุ่มขนมจีนโครงการท่อระบายน้ำ ที่อยู่หลังโรงน้ำปลา ก็ได้เสนอมาตลอด อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร คือผู้บริหารไม่นำมาทำ นี่คือเรื่องจริงไม่ใช่สมาชิกสภาฯ ไม่เสนอ ผมพูดเพราะผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ได้ปล่อยปะละเลย ขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจสมาชิกสภาฯ ด้วย ผมขอเสนอถนนหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ คือโครงการวางท่อระบายน้ำซอยประธานสามัคคี ซึ่งมีอยู่ในแผนแล้วและท่อระบายน้ำของชุมชนโนนสวรรค์ ก็ขอเสนอเข้าบรรจุในแผนอีก

-ประธานฯ (นายปัญญา บัวแสง) ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นก็ขอให้แต่ละท่านได้เสนอแต่โครงการ อย่าพูดนอกเรื่อง

-นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กราบเรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การแสวงหาความสุข การกินดีอยู่ดีเป็นความหวังของชาวบ้านไผ่ เท่าที่เห็นงบประมาณ ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานจริงๆ แล้วการกินดีอยู่ดีของชาวบ้านไผ่ มันต้องมีความสะอาด ตอนนี้ภัยมืดในรูปแบบของขยะ ซึ่งผมก็เจอมาแล้ว ผมก็ได้ขออนุญาตท่านปลัดฯ ไปทำการตรวจสอบรถขยะไร้กลิ่น ผมก็ได้ทดสอบแล้วว่า แต่ผมก็เกือบตายเพราะผมเจอแก๊สไซเน่า ซึ่งมีผลทำให้เยื่อปอดเสียหาย ตาอักเสบแล้วก็ทางเดินหายใจ ผมขอวิงวอนพี่น้องชาวบ้านไผ่ทุกท่านนะครับว่าเศษอาหารหรือสิ่งปฏิกูล อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ เพราะมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคก็มี หนู แมลงสาบ ยุง เป็นตัวพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่คน อันนี้ก็ขอวิงวอนเราจะได้อยู่บ้านอย่างมีความสุขกินดีอยู่ดีไม่ต้องทานข้าวแล้ววิงหนีรถขยะ

-นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข อยากขอเสนอโครงการเพิ่มเติมอยากให้ท่าน ผอ. กองช่าง บันทึกด้วยว่าผมขอเสนอโครงการก่อสร้างสะพานล่อยข้ามถนน ตรงระหว่างโรงเรียน ขก. ๑๐ กับ ขก. ๕ เพื่อให้ลูกหลานนักเรียน ๔-๕ พันคนได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

-นายพรพระอินทร์ อักษรเสื่อ ประธานชุมชนกกแดง เรียนประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมอยากเรียนถามท่านว่า ทำไมเงินอุดหนุนวัดโพธิ์ศรีโสภณไม่มี คำถามที่ ๒ เรื่องขอบเขตของชุมชนกกแดง มีปัญหามากมายเหลือเกิน อยากให้กำหนดว่าชุมชนกกแดงมีขอบเขตถึงตรงไหน อยากให้ไปกำหนดให้ชัดเจน ปักหลักให้ชัดเจน

-ประธานฯ (นายปัญญา บัวแสง) สำหรับเรื่องขอบเขตของชุมชน ขอมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ช่วยออกไปสำรวจและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน

-นายจรัญ จันทา ประธานชุมชนพระธรรมสาร เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเสนอเพิ่มเติมถนนทางเข้าชุมชนพระธรรมสาร ถนนทรุดและกำแพงกำลังจะพังขอให้ท่านได้ไปตรวจสอบและดำเนินการให้ด้วย เรื่องที่ ๒ โคมไฟเห็นประธานสภาฯ ได้ออกไปสำรวจแล้วว่าจะดำเนินการให้ แต่ยังไม่เห็นดำเนินการ และเรื่องที่ ๓ คือเรื่องตัดไม้ได้แจ่งมายังเทศบาลฯ แล้ว ท่านบอกว่าให้รอคิว ซึ่งจนทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปดำเนินการให้ จึงขอฝากท่านให้ช่วยดำเนินการให้ด้วย

-นายนพดล พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับโครงการที่ชุมชนเสนอมา สรุปว่าบางโครงการเข้าแผนตั้งแต่สามปีที่แล้วแต่ผลงานยังไม่ปรากฏตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ติดตามอยู่ไม่รู้ว่าโยกย้ายไปไหน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการ ดังนั้นฝากไปถึงประธานชุมชนโครงการเก่าๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอให้เสนอเข้ามาอีก เพื่อที่เทศบาลจะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น โครงการไหนเร่งด่วนก็ขอฝากให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วย

-นายเกษมสันต์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตร เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนด้านการศึกษา ก็ขอขอบคุณเทศบาลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกับทางโรงเรียนทุกปี ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนให้กับทางโรงเรียนในเขตเทศบาล ได้รับสนับสนุนโรงเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ในเรื่องงบประมาณก็จะมียู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือ เรื่องที่ ๑ ค่าอาหารกลางวัน คือเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนนั้นมีปัญหาเบิกจ่ายล่าช้าเพราะโรงเรียนต่างมีนักเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นหัวละ ๒๐ บาท ถ้าเป็นไปได้ก็ขอเร่งรัดเบิกจ่ายในส่วนนี้ให้ด้วยเพื่อให้ลูกหลานได้กินอาหารให้ครบทุกวันให้มีคุณค่าและมีประโยชน์ สำหรับส่วนที่ ๒ คือ เรื่องเงินสนับสนุน ๓๕,๐๐๐ บาท นั้นเทศบาลก็ได้ให้การสนับสนุน จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาทมาหลายปีแล้ว แต่ก่อนก็ได้ ๒๐๐,๐๐๐ แล้วก็ลดลงมา ๑๐๐,๐๐๐ แต่บางปีก็หายไปเลย ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน ๓๕,๐๐๐ เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจการค้าของแพงขึ้น ก็อยากจะขอเพิ่มเติม เป็นโรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เรื่องที่ ๓ ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียน ซึ่งกิ่งไม้มันแห้งอาจจะหักเป็นอันตรายต่อเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำหนังสือมาตั้งแต่เทอมที่แล้ว จึงขอให้ทางเทศบาลช่วยไปดำเนินการให้ด้วย เรื่องที่ ๔ เป็นเรื่องสุขภาพ ช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกชุกจึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ไปฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ให้กับทางโรงเรียนด้วย เพื่อจะทำให้ลูกหลานเราปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกถ้าเป็นไปได้ให้ไปช่วงเย็นวันศุกร์หรือวันเสาร์ก็ได้ ขอขอบคุณครับ

-ประธานฯ (นายปัญญา บัวแสง) ต่อไปขอให้ท่านผู้อำนวยการกองวิชาการฯ ได้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำถามที่ท่านได้สอบถามมา

-นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

เรื่องที่ ๑ สำหรับโครงการของพี่น้องชุมชนสุมนามัย โครงการก่อสร้างถนนเส้นข้างโรงน้ำปลา ตอนนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง ถ้าหากได้ผู้รับจ้างแล้วเซ็นสัญญาคงได้ดำเนินการในเร็วๆ นี้

เรื่องที่ ๒ ในส่วนของคุณพ่อพรพระอินทร์ สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ งบประมาณตั้งไว้แล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท ขอให้ทางวัดมาประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองการศึกษาว่าท่านจะดำเนินการขอเงินอุดหนุนไปทำในโครงการอะไร เอรายละเอียดมาประสานงานกับกองการศึกษาได้เลย

เรื่องที่ ๓ ในส่วนของเรื่องแนวเขตชุมชนคิดว่าหลังการประกาศประธานชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชนเรียบร้อยแล้วคิดว่าจะต้องประชุมนอกรอบสำหรับประธานชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มาคุยแนวทางในการพัฒนาให้มาวางแนวทางเกี่ยวกับแนวเขตต่างๆ ซึ่งจริงแล้วการจัดทำแนวเขตในปีที่แบ่งชุมชนผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ก็พอจะทราบแนวเขตอยู่ว่าแต่ละชุมชนเขตติดต่อดังตรงไหน

เรื่องที่ ๔ เงินอุดหนุนโรงเรียนทั้ง ๘ แห่งเขตเทศบาล โรงเรียนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ก็จะไปปรับให้เป็นโรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ ต้องเข้าใจว่าในโครงการที่ท่านขอมา ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับการตั้งงบประมาณก็ต้องมีคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนอีกครั้ง ผมในฐานะเลขานุการที่จะต้องจัดทำงบประมาณ ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๒๔๗ ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเงินงบบุคลากรเกี่ยวกับพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ อาจจะมีอยู่ประมาณ ๑๐% ของงบประมาณ จากจำนวน ๒๔๗ ล้านบาท คิดเฉลี่ยแล้วก็ เป็น ๒๕ ล้านบาท เพราะฉะนั้น ๒๕ ล้านบาท ต้องมาแบ่งสิ่งก่อสร้างที่จริงชื่อใหม่อีกแล้วจริงๆ สิ่งก่อสร้างก็จะเป็น ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถขยะ รถดับเพลิง รถสิบล้อ หรือแม้แต่เครื่องใช้ของสำนักงานทั้งหมดก็รวมอยู่ในงบประมาณนี้เหมือนกัน ดังนั้นการจัดสรรปันส่วนของคณะผู้บริหาร ในส่วนของผู้บริหารก็ต้องมีการพิจารณาในการตั้งงบประมาณ สำหรับปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาส่งก่อสร้างตั้งงบประมาณไว้ ประมาณ ๑๘-๑๙ ล้านบาท และจ่ายขาดเงินสะสมอีก ๑๙ ล้านบาท ซึ่งจะประกอบไปด้วยถนนหนทางซึ่งอยู่ในแผนปี ๖๒ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๖ โครงการไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เทศบาลฯ ก็ต้องตั้งโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้วย บางท่านก็สงสัยว่าทำไมเทศบาลฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ขอเรียนว่า ตอนนี้โครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว กองช่างกำลังดำเนินการเรื่อยๆ ซึ่งกระบวนการต่างๆในการดำเนินการนั้นมีหลายขั้นตอน ส่วนใหญ่ตอนนี้จะอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างพอดีช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกชุก บางโครงการอาจจะได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถลงทำงานได้ ก็ขอนำเรียนพี่น้องชุมชนได้เข้าใจด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีจำกัดท่านจะเห็นว่า ๓๐๐ ชีวิต มีพนักงานจริงๆ ไม่เกิน ๗๐ ท่าน ลูกจ้างประจำไม่เกิน ๓๕ ท่าน ลูกจ้างตามภารกิจไม่น่าจะเกิน ๔๐ ท่าน นอกนั้นจะเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและเป็นพนักงานจ้างเหมา ในส่วนเรื่องครอบคลุมการก่อสร้างถ้าเป็นไปได้ ถ้าไปก่อสร้างอยู่เส้นไหนขอให้ท่านช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วย เพราะว่าถ้าจะรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อาจไม่ทันกาล ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่เพียงพอ ตรงไหนดีไม่ดีก็ขอให้ท่านช่วยตรวจสอบ แล้วก็ส่งรายงานทางสื่อต่างๆ ผ่านช่องทาง ไลน์ เฟสบุ๊ค ขอตอบคำถามเบื้องต้นไว้เท่านี้

**ประธานฯ (นายปัญญา บัวแสง)** มีพี่น้องท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ เมื่อสักครู่มีหลายท่านได้ส่งหนังสือขอเพิ่มเติมแผน ก็ขอส่งเรื่องให้กองช่างไปดำเนินการ ซึ่งมีดังนี้

๑. ประธานชุมชนสมหวังสังวาลย์ ๑ นางละมัย ต่ายทรัพย์ ก็ได้เสนอโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชานาญไพร

๒. ประธานชุมชนศรีบุญเรือง นายบุญเรือง เอื้อวะเมมาต๊ะ ส่งโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ ๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสงค์-บัวลีแฉก เชื่อมต่อระหว่างถนนบ้านแก้ง ซอย ๑ ถึงถนนวงแหวน ระยะทางยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร และ ๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีบุญเรือง ซอย ๑ ด้านทิศใต้ ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร

๓. ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ นายสุพจน์ แก้วเจริญ ขอส่งโครงการการเพิ่มเติม คือ ๑.โครงการวางท่อระบายน้ำชนิดอัดแรง ขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร จากปากซอย ถนนศรีบุญเรือง ซอย ๑ ถึงถนนไปวัดบ้านแก้ง และ ๒.โครงการวางท่อระบายน้ำชนิดอัดแรง ขนาด ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร จากปากซอยแยก ถนนบ้านแก้ง ซอย ๑ ถึง ถนนเลียงเมือง (ถนนผังเมืองบ้านไผ่) บ้านไผ่-ชนบท

-**นายสุชาติ นาราชภูรี ประธานชุมชนโนนสว่าง** เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องที่จะเสนอคือ เรื่องป้ายซอย ซึ่งตอนกลางคืนพี่น้องประชาชนสัญจรไปมา ซอยเจริญสุข ๑๒ ทางเข้าป้ายหายไปเป็นปีแล้วขอฝากทางเจ้าหน้าที่ช่วยไปดำเนินการให้ด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถาม

-**นายพยัคฆ์ วงศ์คำ ประชาคมท้องถิ่นชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข** เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้จะเป็นการเสนอแนะ คือ

๑. สำหรับช่วงแรกมีการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียน ท่านประธานน่าจะกล่าวให้โอวาทเด็กนักเรียนก่อนว่าทุนนี้เป็นไปเป็นมาอย่างไรค่อยให้เด็กนักเรียนกลับ

๒. การขึ้นไปมอบทุนด้านบนเวที ขึ้นผัดดั้น ต้องขึ้นด้านซ้าย ลงด้านขวา ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ก่อน ซึ่งจะต้องมีโต๊ะหมู่บูชารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วค่อยเดินไปจุดตรงกลาง เสร็จแล้วก็ลงด้านขวา

๓. เจ้าหน้าที่ในการอ่านรายชื่อเด็กนักเรียนเป็นผู้ชายอ่าน ถ้าหากให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงอ่านจะดูดีกว่านี้ และควรมีเจ้าหน้าที่ในการจัดแถวเด็กนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

-**ประธานฯ (นายปัญญา บัวแสง)** ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นคนตอบคำถาม

-**นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน**

-เทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้องขอบคุณท่านที่ติชม ก็จะนำไปแก้ไข ขอนำเรียนว่าสำหรับวันนี้เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่น ซึ่งหลักการประชุมเราไม่มีโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย สำหรับเรื่องการมอบทุนเมื่อคราวประชุมประจำเดือนของหัวหน้าหน่วยราชการเราได้มีมติที่ประชุมว่าก่อนจะเริ่มประชุมประชาคมเราจะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษา เพราะว่ามีประชาชนมาจำนวนมาก ผมไม่ตำหนิใครจะรับไว้ทั้งหมด แล้วการจัดห้อง

ประชุมก็ได้จัดเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวาน จนเมื่อเช้านี้ก็ลืมไปเลยว่ามีพิธีมอบทุนก่อน จึงได้มีการจัดเก้าอี้เพิ่ม ส่วนรายละเอียดรายชื่อของเด็กนักเรียนไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษามาประสานงานเลยว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งจริงๆ แล้วจะต้องเป็นงานของกองการศึกษาพร้อมกับโรงเรียนเทศบาล๑,๒ ร่วมกัน ขอขอบคุณมากครับสำหรับข้อเสนอแนะ

-นายสาธิตย์ หัตถพนม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในฐานะผมเป็นตัวแทนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ที่มีงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๔ ห้อง อยากทราบว่าได้มีผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการหรือยัง ซึ่งผมเคยสอบถามท่านรองเรณูตอนนั้นยังไม่ได้ผู้รับเหมาผ่านมาเป็นเวลา ๒ เดือนแล้ว จึงอยากทราบว่าดำเนินการก่อสร้างเสร็จหรือยังเพราะว่าผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเด็กและผู้ปกครอง ห้องน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งผมได้มาประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ปรากฏว่าไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้ปกครอง เป็นห้องน้ำสำหรับผู้ใหญ่เพิ่มเติมจะได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

-ประธานฯ (นายปัญญา บัวแสง) จะขอรับเรื่องไว้และนำเรียนผู้บริหารให้ทราบอีกครั้ง

-นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม ขอเสนอเพิ่มเติมโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ซึ่งเมื่อก่อนเข้าแผนและตั้งงบประมาณแล้ว ท่านได้โอนออกไปใช้อย่างอื่น อยากให้มีการติดตั้งกล้องบริเวณด้านหน้าโรงเรียน เมื่อมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ใช้ประโยชน์ เพราะลูกหลานเราก็เยอะประมาณ ๕,๐๐๐ คน ผมขอฝากด้วย

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ ผมในนามเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก็ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชน ทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้ ทำให้การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อเสนอประเด็นปัญหาความต้องการ รับทราบปัญหา รับทราบ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวนิตยา จันทร์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนายุทธ โคตรบรรเทา)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ว่าที่ร้อยเอก



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(วัทธิกร ทรงยศวัฒนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่



ภาพประกอบการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง  
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่





